



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(งบประมาณเงินรายได้ : การสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2560 (งบเงินรายได้) ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	งบประมาณ
1	การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกระบวนการสร้างระบบที่เลี้ยง	อาจารย์อภิรดี จินคร้าม อาจารย์วิศอาทร หนูกิจ	30,000
2	การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการความเครียดของวัยรุ่นไทย	อาจารย์ ดร.สุธิดา พลขำนิ อาจารย์เกศนีย์ พิมพ์พุก	30,000
3	การพัฒนานิทานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปางเขต 1	อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร	30,000
4	ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ในความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของเยาวชนในอำเภอเถินจังหวัดลำปาง	อาจารย์อนงค์รัตน์ รินแสงปิน	30,000
5	ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล	30,000
6	การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผู้สอนในจังหวัดลำปาง โดยการเสริมพลังอำนาจ	อาจารย์เบญจมาศ พุทธิมา	30,000
7	การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้การจัดการความรู้ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ อาจารย์กิตติยา ปลอดแก้ว อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง อาจารย์สุทธิมัน ปิยะโกศล	30,000
8	รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยวิธีการจัดการความรู้ ชุมชนบ้านศรีห่มวัดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อาจารย์ปณิสรา จันทรपालะ	30,000
9	การอ้างอิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณี ชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาของนักศึกษาจากกลุ่มชาติพันธุ์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ นางอิสริยาภรณ์ วานิชพิพัฒน์	30,000

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	งบประมาณ
10	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง โดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี	อาจารย์ศิริพรรณ กาจกำแหง	30,000
(สามแสนบาทถ้วน)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	300,000

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะก่อนการทำสัญญา และปฏิบัติตาม  
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง